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Til landbúnaðarráðherra og Landbúnaðarncfndar Alþingis

Stjómir búgreinafélaga í Austur- Húnavatnssýslu álykta vegna frumvarps til laga 
um breytingar á ýmsum lögum í tengslum við endurskoðun á undanþágum £rá I. 
kafla I. viðauka við EES-samnmgiim og innleiðingar á reglugerö Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 auk afleiddra gerða.
(Lagt fyrir Alþingi á 135, löggjafarþingi 2007 2008.)

Lagst er harðlega gegn því að innflutingur á fersku kjöti og kjötvörum verði 
heimilaður, eins og raunin verður, ef ofangreint frumvarp verður að Jögum. Með 
því er kastað fyrir róða áratuga vinnu til að tryggja heilbrigði búfjár og hollustu 
íslenskra iandbúnaðarafurða.

Rétt er að benda á að sjúkdómastaða, td. salmoneliu, camphylobacter, listeriu auk 
kúaríðu, er allt önnur og betri hér á landi heldur en í flestum cf ekki öllum 
nágrannaíöndum okkar. Lögð hefur verið mikil vinna og fjánniuiir til að ná þcssari 
stöðu og óvarlegt að kúvenda með þessum hætti og stefna heilbrigðis- og 
fæðuöiyggi fólks í óvissu. Flestarþjóðir lcggja höfuðáherslu á að brauðfæða sig að 
sem flestu leiti cn íslenska ríkisstjórnin virðist með þessu stefna í gagnstæða átt.

Rétt er að bcnda á að íslenskur kjotmarkaður er mjög viðkvæmur fyrir innílutningi, 
ekki síst í ljósi þeirrar staðrcyndar að einn til tveir aðilar hafa ráðandi stöðu á 
smásölumarkaði. Þar sem sú staða cr uppi, er augijós hætta á að þeir noti 
markaðsráðandi stöðu sina til að flytja inn t.d. fcrskar kjúklingabringur, sem 
reyndar bera lægri toll en frosnar og koma þannigróti á kjötmarkaðinn; Af reynslu 
undanfarinna ára má læra að tiltölulega lítið umfram framboð er nægjanlegt til að 
iækka"Terð^órIega7'ogl>armeð'veita‘Jb'asirdum-ö'g-ifilfðast^vúm^ 
högg og stefiia afkomu fjölda fólks í óvissu.

í ljósi griðarlegra kosmaðarhækkana á rekstrarvönun bænda, s.s. áburði, fóðri, olju 
og væntanlcga cinnig á rúlluplasti, að óglcymdum íjármagnskostnaði, verður að 
teljast með ólíkindum að landbúnaðar- og sjávarútvegsráðheira skuli ekki hafa 
látið fram fara ncina úttekt á afleiðingum þess fyrir íslenskan kjötmarkað að 
heimila i nrrflutni ng á fersku kjöti.
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Hér með er skorað á ráðherrann að láta fara fram slíka könnun án tafar, svo unnt sé 
að meta þær afleiðingar sem frjáls mnflutningur kann að hafa, og þá til hvaða 
aðgerða eigi að gripa til að tryggja starfsöiyggi íslensks landbúnaðar og 
afurðastöðva.
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